

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1408 ราคา 10.00 บาท

รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลพร้อมช่วยทุกทางแก้หนี้เกษตรกร ให้มีที่ดินทำกิน ธนาคารไม่เสียดินนี้สูญ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินการดูแลเกษตรกรทั่วประเทศในหลายๆ ด้าน ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการโอนเงินงวดแรกถึงบัญชีเกษตรกรแล้ว (ข้อมูล 4 มิ.ย.) 7.1 ล้านราย รวมเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท ส่วนปัญหาการแก้หนี้เกษตรกร นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เร่งรัดและดำเนินการ จนมีการออกประกาศและระเบียบให้กองทุนฟื้นฟูสามารถวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรในชั้นบังคับคดีได้ ทำให้ที่ที่ดินเกษตรกรไม่ถูกขายทอดตลาด โดยมีเกษตรกรรายแรกได้รับการแก้ปัญหาไปเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา และจะมีเกษตรกรรายอื่นๆ ทั่วประเทศ อีก 2,743 ราย มากไปกว่านั้น ยังมีการเตรียมการเพื่อออกมาตรการพักหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นเวลา 1 ปี ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขระเบียบ และอีกเรื่องหนึ่งที่เกษตรกรรอคอยมานาน คือ การแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถเข้าไปจัดการหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่า จะมีการประกาศใช้ในอีกไม่นานนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเกือบ 4 แสนราย ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ณ เวลานี้ได้ความชัดเจนเรื่องแนวทางการเจรจาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยกับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจะเริ่มกระบวนการเจรจาจากนี้ไป

“การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน มีทั้งเรื่องการปรับแก้กฎหมาย/ระเบียบ และการเจรจากับธนาคารเจ้าหนี้ ซึ่งจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้มาก มีเกษตรกรหลายรายเป็นหนี้ขึ้นทะเบียนมากกว่า 20 ปี หากเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้ เกษตรกร 4.4 หมื่นราย จะได้รับการลดการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย มีที่ดินทำกิน ในขณะที่ธนาคารเจ้าหนี้ไม่ต้องเสียดินนี้สูญ” นางสาวรัชดา กล่าว

“อิสระ”สวนซูเปอร์โพลไร้ราคา อวยกันเอง ชี้ขาด

กระทรวงพลังงานไร้ผลงาน

นายอิสระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่สำคัญที่สวนซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องปรับลดหนี้เกษตรกรเพื่อใคร ว่าผลสำรวจที่ออกมาเป็นผลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือสวนทางกับความรู้สึกของประชาชน อย่างเช่นผลงานของกระทรวงพลังงาน ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้ ไม่ว่าจะปรับราคาน้ำมัน หรือแก๊สหุงต้ม ที่ยังปล่อยให้ประชาชนต้องใช้พลังงานในราคาที่แพงมากขึ้นทุกวัน รวมไปถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดค่าไฟฟ้า ก็สร้างความสับสน ลำช้า มีความผิดพลาด จนทำให้ประชาชนบางครัวเรือนก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว อีกทั้งงบประมาณประชาสัมพันธ์ที่ถูกจัดสรรในส่วนของกองทุนพลังงาน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กลับไม่มีการตัดงบส่วนนี้ออกมาช่วยเหลือวิกฤตโควิด คนจึงไม่เข้าใจว่าประชาชนพอใจในการทำหน้าที่ของกระทรวงพลังงานตรงข้อไหนบ้าง

“ผอ.สำนักวิจัย มีนามสกุลเดียวกันกับโฆษกกระทรวงพลังงาน จึงไม่มั่นใจว่าผลวิจัยที่ออกมาแบบบิดๆ เบี้ยวๆ คือการทำวิจัยเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ช่วยพวกพ้องกันหรือไม่ เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ออกไปเก็บข้อมูลมาก็ไม่ทราบว่ามีมาจากกลุ่มใด ผลสำรวจจึงออกมาแข่งต่อความรู้สึกของคนไทยในประเทศเป็นอย่างมาก” นายอิสระกล่าว

“สมศักดิ์” ปิดตอบปรับ ครม.ชี้ เป็นอำนาจนายกฯ ยัน ไม่เคยคิดย้าย

กระทรวง ขอเวลาอีก 6 เดือน ทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ คนในข่าว FM 100.5 MCOT News Network กล่าวถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า หากจะถามว่า จบหรือไม่จบ พุดไปก็เหมือนโกหก แต่หากถามว่า มีอะไรรุนแรงหรือไม่ ต้องตอบว่า ไม่มี เพราะพรรคการเมืองจะหยุดทำงานไม่ได้ และจะหยุดเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ พรรคการเมืองคือกลุ่มของผู้คนที่เข้ามาทำงานทางการเมือง เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการงบประมาณ หรือการใช้กลไกการทำงานของภาครัฐให้ประเทศเดินหน้าแข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่หากถามผู้คนที่อยู่ในพรรคทะเลาะกันหรือไม่ ก็ต้องตอบว่า ไม่มี เพียงแต่อาจจะมีความคิดเห็นที่ออกไปแล้วมีสื่อใหญ่บางแขนงนำไปขยายความ หรือแสดงความเห็นว่า คนใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งใดแล้วนำไปแนะนำกับผู้บริหารสูงสุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก็มีลักษณะของความชอบและความไม่ชอบส่วนตัวที่ปะปนไปด้วย ต้องบอกว่า สื่อกลุ่มใหญ่ๆ ก็สามารถเห็นขบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่สื่ออื่นๆ ชื่นชอบได้

“เรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐไม่รุนแรงถึงขั้นพรรคแตกแน่นอน ผมยืนยัน และ เรื่องของคำว่าพรรคแตก มันก็เป็นความรู้สึกของสื่ออีกนั่นแหละ ที่มองว่า ถ้าเป็นอย่างนี้จะแตกนะ เพราะบางทีเขาอาจจะรัก เขาหวงบางส่วนของเขารักของเขาอยู่ ทำให้เหมือนกับว่า มันรุนแรง แต่ถ้าหากว่าเป็นไปตามธรรมชาติ มันคงไม่ใช่ ดังนั้น บทบาทของสื่อมีผลกระทบกับการเมืองมากทางตรงและทางอ้อม ต้องยอมรับว่า ขณะนี้ ถ้าสื่อที่ทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะสามารถเบี่ยงเบนทั้งความจริงและไม่จริงได้ ก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่ง” นายสมศักดิ์ กล่าว

มูมกาศิ

การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

สำนักงานซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมนำเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินงบประมาณและรายรับอื่นที่กำหนดตามระเบียบสำนักงาน ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานกู้สำหรับจัดสร้างบ้านผ่อนส่ง พ.ศ. 2533 มาฝากบัญชีออมทรัพย์ไว้กับธนาคารและได้รับดอกเบี้ยตามอัตราปกติ ดอกเบี้ยนั้นจึงเป็นรายรับที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5) และมาตรา 91/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/9828 ลว. 23 พ.ย. 2548)

กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายเงินของตนเองและกู้ยืมเงินจากธนาคาร แล้วนำมาให้บุคคลทั่วไปกู้ยืมโดยประกอบเป็นอาชีพต่อเนื่องกัน หรือกรณีบุคคลธรรมดาจ่ายเงินของตนเองให้แก่บุคคลทั่วไปกู้ยืมเงินหากเป็นการให้กู้ยืมเงินโดยประกอบอาชีพเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย การให้กู้ยืมดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

(กค 0706(กม.04)/1032 ลว. 30 พ.ย. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศ
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท กรุงธนทูลส์ แอนด์ อีควิพเมนท์ จำกัด

บริษัท กรุงธน ทูลส์ แอนด์ อีควิพเมนท์ จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงธนทูลส์ แอนด์ อีควิพเมนท์ จำกัด

ขอเชิญไปร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 234 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ

วาระที่ 1 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุม
แทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ธัญพร วงศ์อนันต์กิจ
(นางธัญพร วงศ์อนันต์กิจ)

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ